

ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๒๓.๓/ว ๑ ๕๕๓๘



ศาลากลางจังหวัดตาก
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

กัญยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๖๙๙
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดตากได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน
กรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน ๑๗๖ คน ได้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช (หลังใหม่) เพื่อขอทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวทางการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ
งบประมาณแทนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปไม่เพียงพอต่อ
กลุ่มเป้าหมายจำนวนหลายรายการ ซึ่งได้แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลส่งคืนงบประมาณรายการทั้งหมด
ความจำเป็น เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำงบประมาณเหลือจ่ายไปพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายใน
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ สำหรับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายที่ยังคงเหลือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายภายใต้รายการและวงเงินเหลือจ่ายของตนเอง หรือขอใช้ภายใต้
รายการและวงเงินที่ส่งคืนหรือกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
ในลักษณะการกระจายงบประมาณเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิติมิตร เปरिक)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร. ๐-๕๕๕๑-๔๔๘๓ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : นางสาวพัชรี ไคลัง โทร. ๐๘-๖๑๙๙-๕๕๐๓

และวงเงินที่ส่งคืนหรือกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ ตามความจำเป็น
และเหมาะสม ในลักษณะการกระจายงบประมาณเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖